
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 
สมัยประชุมสามัญท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 

………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือขอลาประชุม ดังนี้  
(ประธานสภาฯ )         ๑. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลาป่วย 
           ๒. นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลากิจ 
           ๓. นายรักสินธ์  เขาเขจร     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลากิจ 
           
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายลพิน  การรักษ์       ขอให้สมาชิกได้พิจารณารายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ )          แก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม           ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์       ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ )           
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
        วาระ ขั้นรับหลักการ 
นายลพิน  การรักษ์     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ )        ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงการขั้นตอนต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
(เลขานุการสภาฯ)       ขอแจ้งล าดับการในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติอีกครั้งว่ามีการพิจารณา  ๓ วาระ ดังนี้ 
                 ๑.  วาระรับหลักการ 
                 ๒.  วาระการแปรญัตติ 

๓. วาระตราเป็นเทศบัญญัติ 
                    วันนี้จะด าเนินการ ๑ วาระ คือ วาระรับหลักการ พอเสร็จเรียบร้อย จะเป็นวาระการ 
                แปรญัตติ ก่อนการแปรญัตติ ประธานจะขอมติจากที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกเสนอจ านวน 
            คณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระนี้ ต้องรอเว้นระยะรอรับ 
                              หนังสือแปรญัตติ จ านวน ๒๔ ชั่วโมงก่อน ขอเชิญประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี 
            ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓                            
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลนามะเขือเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
(ประธานสภาฯ )        ๒๕๖๓  
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นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ขอชี้แจงสถานะการ 
นายกเทศมนตรี          เงินการคลัง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
              ๑.  เงินฝากธนาคาร  จ านวน ๑๒,๕๗๓,๙๓๖.๕๘ บาท   

๒. เงินสะสม จ านวน  ๑๑,๑๐๓,๕๘๗.๖๒  บาท  
๓. เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๔,๖๕๕,๑๐๖.๔๑ บาท 
๔. เงินกู้คงค้าง จ านวน ๑๓,๕๔๙,๓๗๐.๙๓  บาท 

              ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้ังรายรับไว้ ๔๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีรายรับจริง ณ วันที่ ๗  
          สิงหาคม ๒๕๖๒  จ านวน ๔๐,๔๓๖,๐๗๐.๐๖ บาท  ผลต่างประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐  บาท รายจ่าย  
                            จริง ๓๕,๒๙๕,๘๓๖.๕๑ บาท และโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนินการในเทศบัญญัติ 
              งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการทุกโครงการแล้ว เหลือโครงการที่ 
          อยู่ระหว่างด าเนินการคือ โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยดาวดึง บ้านโพนสวาง หมู่ ๔ และได้รับ 
          งบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสพัทติกคอนกรีตถนนสายนามะเขือ – โพนสวาง 
งบประมาณ ๒,๕๗๕,๐๐๐ บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๒. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน (DLTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามะเขือ  
งบประมาณ ๓๐,๒๐๐ บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๓. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง งบประมาณ ๑,๔๒๑,๗๑๓.๗๕ 
บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ (สายนามะเขือ หมู่ ๑๒ – โคกเจริญ หมู่ 
๒) งบประมาณ ๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๕. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทองโดยต่อเติมเป็นโรงอาหาร 
งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

                และโครงการที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ โครงการขุดลอกหนองกุง  
               งบประมาณ  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ    
                ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต้ังงบประมาณรายรับไว้  ๔๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมจาก  
           ประมาณการแยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง ๙๘๖,๕๐๐ บาท  รายได้ที่รัฐจัดสรร จ านวน 
           ๑๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท และรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ จ านวน ๒๘,๗๓๓,๕๐๐ บาท ส่วนรายจ่ายต้ัง 
           งบประมาณไว้ ๔๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากัน แยกตามงบประมาณ ดังนี้ 
              ๑.  งบกลาง เช่น เงินส ารองจ่าย เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน ๑๒,๖๗๗,๑๖๐  บาท 
                  ๒.  งบบุคลากร เช่น เงินเดือนฝ่ายการเมือง เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน ๑๙,๑๔๗,๐๒๐ บาท 
              ๓.  งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ านวน  ๙,๖๓๑,๓๒๐  บาท 
              ๔.  งบลงทุน เช่น โครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน  จ านวน  ๔,๒๐๖,๕๐๐  บาท 
              ๕.  งบรายจ่ายอ่ืน     จ านวน        ๕,๐๐๐  บาท 

 
 



-๓- 
 
              ๖.  งบเงินอุดหนุน เช่น อุดหนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน งานประเพณี  จ านวน 
                   ๒,๕๓๓,๐๐๐ บาท 
          แยกงบประมาณเป็นด้าน จ านวน ๔ ด้าน ดังนี้ 
              ๑.  ด้านบริหารงานทั่วไป  

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    จ านวน  ๑๓,๖๔๖,๗๙๐ บาท 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน       ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

              ๒.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา    จ านวน  ๑๐,๗๙๐,๕๑๐ บาท 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข    จ านวน    ๑,๙๕๙,๕๔๐ บาท 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์    จ านวน       ๓๗๐,๐๐๐ บาท 
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    ๗,๖๔๖,๐๐๐ บาท 
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       จ านวน      ๔๙๕,๐๐๐ บาท 

               ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ แผนงานการเกษตร    จ านวน         ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓.๒ แผนงานการพาณิชย์    จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท 

               ๔. ด้านการด าเงินงานอ่ืน 
๔.๑  แผนงานงบกลาง    จ านวน  ๑๒,๖๗๗,๑๖๐ บาท 

               ในปีงบประมาณนี้ งบลงทุน ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
             ซ่อมแซมถนนลูกรัง สวนเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างฝาย และธนาคารน้ าใต้ดิน ประมาณเกือบ  
         ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามค าแถลงงบประมาณและประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แจกให้ 
          ทุกท่านแล้ว  
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายข้อซักถามข้อสงสัยในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ )        พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายจรูญ  ณ สาโรจ์    ได้รับทราบค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว คิดว่าครอบคลุม  
   (สท.เขต ๑)           เกือบทุกด้าน แต่อยากทราบว่าการปรับปรุงภูมทัศน์หนองบะยาวเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้ ท าไมไม่ 
              มีโครงการนี้ และเรื่องโครงการทัศนศึกษาดูงานนั้นไม่เห็นด้วย ตอนที่ยังไม่ยกฐานะนั้นได้เสนอ 
              โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟมีหลายคนบอกว่าเอางบประมาณไปละลายทิ้ง ทั้งที่ประชาชนใน 
          ต าบลมีส่วนร่วม แต่กระผมคิดว่าโครงการทัศนศึกษาดูงานนั้นเอางบประมาณไปละลายทิ้งมากกว่า  
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )     
ที่ประชุม         ไม่มี 
 
 
 



-๔- 
 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ )    
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ซักถาม ขอชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้ 
(นายกเทศมนตรี)            ๑. เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบะยาวนั้น ได้ท าความสะอาดและปรับปรุงทุกปี ในปีนี้ต้ังใจ  
                                    ว่าจะปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบะยาว แต่ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ 
                                    ด าเนินการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและระบุว่าต้องเป็นหนองค าม่วง เทศบาลต้อง 
                  ด าเนินการเพ่ือเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ส่วนหนองบะยาวนั้น 
                      ได้ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกถนนสาย 
                  นามะเขือ – โพนสวาง ช่วงหน้าหนองบะยาวท าให้มีถนนคันคูหนองบะยาวสวยงามขึ้น  
               ๒. ส่วนโครงการทัศนศึกษาดูงานนั้น ด้วยเหตุผลหลายประการ หลายความคิดของแต่ละบุคคล  
                   ในช่วง ๕ ปีนี้ได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ๑ ครั้ง ครั้งนี้ครั้งที่ ๒ และกฎหมายก็ไม่ได้ห้าม แต่ 
                   ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ าโดยเน้นการเรื่องธนาคารน้ า 
                   ใต้ดินเพ่ือเตรียมรับมือกับภาวะภัยแล้งและการจัดการน้ าเน่าเสียในชุมชนโดยไปศึกษาดูงาน 
                   ไม่ไกล เน้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือประหยัดงบประมาณ 
                         ในปีนี้เกิดภาวะขาดแคลนน้ า หมู่ ๑๐ ไม่เคยระบบประปาไม่เคยขาดน้ าแต่ปีนี้เกิด 
          ปัญหา เทศบาลต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งโดยจะท าอย่างไรให้ประชาชน 
              ตระหนักและเห็นความส าคัญในการเตรียมการรับมือสภาวะภัยแล้ง 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )     
นายจรูญ  ณ สาโรจ์    เรื่องการไปทัศนศึกษาดูงานเรื่องการท าธนาคารน้ าใต้ดินก็รับทราบและถือเป็นเรื่องดีมาก 
(สท.เขต ๑)           
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว  การท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด จ านวน ๔๐ บ่อ ไม่ทราบว่าจะด าเนินการในจุดใดบ้าง 
(สท.เขต ๑)           
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )          
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอเพ่ิมเติมเรื่องการไปทัศนศึกษาดูงานในวาระ ๕ ปี ไป ๒ ครั้ง กระผมคิดว่าเหมาะสม  
(ประธานสภาฯ )        แล้ว และการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบะยาวก็เห็นด้วย ขอฝากการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาโศกด้วย  
              อย่างน้อยก็ให้มีป้ายชื่อหนองน้ าในแต่ละปี หมู่ ๒ และหมู่ ๖ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกัน  
          ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถาม 
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอตอบข้อซักถามเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด จ านวน ๔๐ บ่อ จะด าเนินการให้ 
(นายกเทศมนตรี)        ครอบคลุมทั่วถึงทั้งต าบลโดยเฉพาะข้างถนนสาธารณะที่มีน้ าไหลออกจากครัวเรือนและเป็นปัญหา  
               น้ าเน่าเสีย ขอฝากให้สมาชิกได้ส ารวจเพ่ือชี้จุดที่จะด าเนินการจะได้ให้กองช่างออกส ารวจ บางบ่อ  
 
 



-๕- 
          อาจใช้งบประมาณไม่ถึง ๒,๐๐๐ บาท ก็สามารถเพ่ิมจ านวนบ่อขึ้นได้ และขอแจ้งว่าขณะนี้การ 
              ด าเนินการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลอยู่ระหว่างการเสนอราคาจัดซ้ือจัดจ้าง หากบริษัท 
          หรือห้างร้านใดเสนอราคาต่ าที่สุดและตรงตามคุณลักษณะที่เทศบาลก าหนดก็จะได้ซ้ือกับบริษัทนั้น  
              หากไม่ซ้ือ เทศบาลอาจถูกฟ้องร้องได้ 
นายจรูญ  ณ สาโรจ์    ขอฝากให้นายกเทศมนตรีได้พิจารณาการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลางหากราคาถูก สภาพการใช้งานของ 
(สท.เขต ๑)              รถยนต์จะทนทานหรือไม่ ขอให้พิจารณายี่ห้อเชฟโรเลตหรือยี่ห้อฟอร์ด 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )          
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ )         
นายยุคชัย  ไชยค ามี    ขอชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  
(ปลัดเทศบาลและ         ๑. เทศบัญญัตินายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ขอแก้ไขข้อความในเทศบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ)              หน้า ๓๒/๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนามะเขือ – ค าเชียงวัน หมู่ ๑ ให้ 
                                   เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนามะเขือ หมู่ ๑ – ค าเชียงวัน และ 
                 หน้า ๔๐/๔๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ งบประมาณ จ านวน  
                 ๒๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ 
            ๒. เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างรถยนต์ ราคา ๗๒๙,๐๐๐ บาท จะจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                    หากบริษัทหรือห้างร้านใดเสนอราคาต่ าสุดและถูกต้องตามที่เทศบาลก าหนด เทศบาลก็ต้อง 
                                 จัดซ้ือจัดจ้างกับบริษัทหรือห้างร้านนั้น จะเลือกยี่ห้อรถไม่ได้ถ้าไม่ซ้ือกับบริษัทหรือห้างร้านนั้น 
                        จะฟ้องร้องเทศบาลได้ แต่ถ้าจะเลือกได้ราคาจัดซ้ือจัดจ้างต้องต่ ากว่า  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
            ๓. โครงการทัศนศึกษาดูงานนั้นก็เป็นโครงการที่พัฒนาบุคลากรอย่างหนึ่ง ถ้าได้ไปดูงานที่อ่ืนที่ 
                    พัฒนากว่าเราก็จะสามารถน ามาพัฒนาองค์กรได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลจะเป็นอย่างไร  
                จะน ามาปรับปรุงการท างานอย่างไร 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )          
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมเพ่ือรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(ประธานสภาฯ )        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ที่ประชุม        มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ด้วย 
         คะแนนเสียงข้างมาก จ านวน  ๙ เสียง   
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ขั้นตอนต่อไป เข้าสู่วาระการแปรญัตติ ขอเชิญประธานให้สมาชิกได้เลือกจ านวนคณะกรรมการ  
(ปลัดเทศบาล           แปรญัตติในจ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  
เลขานุการสภาฯ)      
 
 



-๖- 
 
นายลพิน  การรักษ์    ขอให้สมาชิกได้เสนอว่าจะก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติก่ีคน  
(ประธานสภาฯ )         
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน 
   (สท.เขต 1) 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     ขอมติจากที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         มีมติก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายลพิน  การรักษ์     ผลการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเลือก จ านวน ๓ คน 
(ประธานสภาฯ )        ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน พร้อมผู้รับรอง   
         อีก ๒ คน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
นายพรอ านวย  ไกยะแสง ขอเสนอ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
   ( สท.เขต ๒)                1. นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
      2. นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ คือ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ )        ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
นางจันที  ทองสวัสด์ิ  ขอเสนอ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
   ( สท.เขต ๒)               ๑. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
      ๒. นายเฮียง  นาทันลิ    รองประธานสภาเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  คือ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(ประธานสภาฯ )        ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ   ขอเสนอ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
   ( สท.เขต ๒)               ๑. นายพรอ านวย  ไกยะแสง     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
      ๒. นางจันที  ทองสวัสด์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 
 



-๗- 
 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  คือ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑    
(ประธานสภาฯ )        ผลการคัดเลือกจากที่ประชุมปรากฏว่า คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
              ๑. นายเฮียง  นาทันลิ    รองประธานสภาเทศบาล 
      ๒. นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
      ๓. นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
          ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงขั้นตอนต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ขณะนี้ยังอยู่ในวาระแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองเพ่ือเลือก 
(ปลัดเทศบาล           และประธาน และขอให้สมาชิกส่งค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   หากมีค าแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ)      แต่คณะกรรมการแปรญัตติคงไว้ร่างเดิม สมาชิกที่เสนอค าแปรญัตติสามารถสงวนค าแปรญัตติ 
         เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมได้  ในการแปรญัตตินั้น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง หลังจากมีมติ รับร่าง 
         หลักการ กระผมจะได้ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือร่วมประชุมคัดเลือกประธาน 
         คณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญประธานเสนอที่ประชุมเพ่ือก าหนดวันที่จะประชุมสภา  
         สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์    ขอมติจากที่ประชุมให้พิจารณา ในระหว่างวันที ่๑๖,๑๙  – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันรับค าแปร  
(ประธานสภาฯ )       ญัตติและ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ เป็น 

       วันประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒  
ที่ประชุม        มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดวันรับค าแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๖,๑๙  – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ  
                           ประชุม สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
         เทศบาลต าบลนามะเขือ   
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงการเสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ )        
นายยุคชัย  ไชยค ามี   รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอค าแปรญัตติ ขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาลและ      พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรค ๓  ข้อ ๔๙ วรรค ๑ ในการเสนอค าแปรญัตติต้องรอให้ครบ ๒๔ ชั่วโมง  
เลขานุการสภาฯ)      ให้เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ เว้นแต่ได้รับค ารับรองจาก 
         ผู้บริหาร ข้อ ๖๑ ห้ามแปรญัตติ ดอกเบี้ย หรือเงินกู้ และรายจ่ายที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย เช่น  
         เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร ต่อไป ส่วนแบบฟอร์มการแปร 
                           ญัตติให้รับกับผู้ช่วยเลขานุการหลังจากประชุมแล้วเสร็จ ขอเชิญประธานสภาด าเนินการตาม 
                 ระเบียบวาระต่อไป 
 
 
 
 



-๘- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ 
นายลพิน  การรักษ์   เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมครั้งนี้ 
(ประธานสภาฯ )      ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี   เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 
(ปลัดเทศบาลและ     เนื่องจากในงบประมาณปี ๒๕๖๓ มีการต้ังงบประมาณค่าเบี้ยประชุมเพ่ือเป็นค่า 
เลขานุการสภาฯ)       ตอบแทนคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  
             เทศบาลต าบลนามะเขือ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ประเภท 
         ค่าตอบแทน โดยต้ังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ 
         ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศมนตรี ที่ปรึกษา  
         นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ความว่า  
             “ ให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  
         เทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้อย 
         ห้าสิบบาท ส าหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของ 
             อัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว” ในการประชุมแต่ละครั้งสามารถคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                           การประชุมสภาใหม่ได้ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มีโอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้เพราะได้รับ 
                           ค่าตอบแทน  ดังนั้น จึงขอเชิญประธานสภาได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้คัดเลือกคณะกรรมการ 
             ตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน โดยเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน และมีผู้รับรอง 
             จ านวน ๒ คน       
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้เหมาะสมเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภาฯ )        ประชุม พร้อมผู้รับรองอีก ๒ คน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ คนที่ ๑ 
นายพรอ านวย  ไกยะแสง ขอเสนอ นายจรูญ  ณ สาโรจ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
(สท. เขต ๒)        ๑. นางจันที  ทองสวัสด์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
   ๒. นางสาวนิตยา  ตาวะสี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ทีป่ระชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ คือ นายจรูญ  ณ สาโรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภาฯ )        เขต ๑ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
              ประชุม คนที่ ๒ 
นางจันที  ทองสวัสด์ิ   ขอเสนอ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
(สท. เขต ๒)        ๑. นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
   ๒. นายเฮียง  นาทันลิ  รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

 



-๙- 
 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ คือ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภาฯ )        เขต ๑ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
          ประชุม คนที่ ๓ 
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอเสนอ นายพรอ านวย  ไกยะแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
(สท. เขต ๑)        ๑. นางสาวนิตยา  ตาวะสี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
   ๒. นายเฮียง  นาทันลิ  รองประธานสภาเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ คือ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภาฯ )        เขต ๒ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     ผลการคัดเลือกจากที่ประชุมปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน  
(ประธานสภาฯ )       ประกอบด้วย 
               ๑. นายจรูญ  ณ สาโรจ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
             ๒. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
     ๓. นายพรอ านวย  ไกยะแสง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ขอเชิญที่ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลจ านวน ๑ คน 
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  ขอเสนอ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประธานคณะกรรมการตรวจ 
(สท. เขต ๒)            รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ )      เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน  
(ประธานสภาฯ )       ประกอบด้วย 
              ๑. นายพรอ านวย  ไกยะแสง      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เป็นประธานคณะกรรมการ 
             ๒. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เป็นกรรมการ 
     ๓. นายจรูญ  ณ สาโรจ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เป็นกรรมการ  
 
 
 

 



-๑๐- 
 
ที่ประชุม              มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
               ๑. นายพรอ านวย  ไกยะแสง      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เป็นประธานคณะกรรมการ 
             ๒. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เป็นกรรมการ 
     ๓. นายจรูญ  ณ สาโรจ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เป็นกรรมการ  
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ )       
นางจันที  ทองสวัสด์ิ  ขอแจ้งท่อพักน้ าบริเวณสี่แยกกลางบ้านที่เทศบาลได้ไปท าธนาคารน้ าใต้ดิน ขณะนี้น้ าได้ล้นไหลไป
(สท.เขต ๒)             ตามถนน ขอแจ้งให้กองช่างได้ออกส ารวจ 
นายจรูณ  ณ สาโรจ์   ขอแจ้งร่องระบายน้ าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนามะเขือน้ าไม่ไหลเนื่องจากดินทับถม 
(สท.เขต ๑)             อุดตันร่องระบายน้ า ขอแนะน าให้ใช้น้ าแรงดันสูงฉีดเพ่ือแก้ไขปัญหา และขอสอบถามว่าถ้ามีคน 
                           เจตนาท าลายหลอดไฟฟ้าสาธารณะจะด าเนินการอย่างไร 
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว ขอแจ้งไฟฟ้าช ารุดบ้านโป่งเชือกหลายจุด เช่น หน้าบ้าน นายสวัสด์ิ  ผลการ , หน้าบ้าน นายเรวัตร   
(สท.เขต ๑)             จันทร์นวล 
นายพรอ านวย  ไกยะแสง อยากทราบความคืบหน้าในการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ นา นายสิงห์  การรักษ์ – ดอนโมง 
(สท.เขต ๒)              
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )       
ที่ประชุม        ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )       
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
(นายกเทศมนตรี)            ๑. เรื่องการแก้ไขปัญหาบ่อพักน้ า, ร่องระบายน้ าอุดตันและไฟฟ้าช ารุดจะให้กองช่างออกส ารวจ 
                       เพ่ือซ่อมแซมต่อไป 
                   ๒. การซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ นา นายสิงห์  การรักษ์ – ดอนโมง จะเป็นสายนามะเขือ –  
                       ดอนโมง ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการลงงานเพราะจะซ่อมแซมพร้อมกับสายร่อง 
                   ป่าข่าและสายโคกอีเคน 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )       
ที่ประชุม        ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอนัดหมายการประชุมสมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
(ประธานสภาฯ )         เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ พร้อมกล่าวการปิดการประชุม 
 
 
 

 



 -๑๑- 
     
         เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๕๐  น. 
 

 
(ลงชื่อ)  ยุคชัย    ไชยค ามี         (ลงชื่อ)   ลพิน  การรักษ์   
       (นายยุคชัย    ไชยค ามี)                                 (นายลพิน  การรักษ์) 

            ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 

    (ลงชื่อ)  จรูญ  ณ สาโรจ์  (ลงชื่อ)  สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา      (ลงชื่อ)  พรอ านวย  ไกยะแสง  
           (นายจรูญ  ณ สาโรจ์)                      (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา)     (นายพรอ านวย  ไกยะแสง) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 

สมัยประชุมสามัญท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น..   

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  

๒ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล เฮียง  นาทันลิ  

๓ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  
๔ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิตยา  ตาวะสี  

๕ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  

๖ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  
๗ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จิตศรา  ศรีดาแก้ว  

๘ นางจันที  ทองสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสด์ิ  
๙ นายจรูญ  ณ สาโรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรูญ  ณ สาโรจ์  

๑๐ นายยุคชัย  ไชยค ามี เลขานุการสภาเทศบาล ยุคชัย  ไชยค ามี  
 
 

ผู้ไม่มาประชุม     - นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ลาป่วย 
    - นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ลากิจ 
    - นายรักสินธ์  เขาเขจร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ลากิจ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี สมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  
๒ นายประยูร  โปสาวาท รองนายกเทศมนตรี ประยูร  โปสาวาท  

๓ นายเรืองศิลป์  กุค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรืองศิลป์  กุค า  
๔ นางเพชรา  ภูจิตทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี เพชรา  ภูจิตทอง  

๕ นายสมชาย  เหล่ามูล รองนายกเทศมนตรี สมชาย  เหล่ามูล  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


